

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก DB3 Digital Bank ตามเป้าหมายตลาดระดับโลกในปี 2020



DB3 Digital Bank ได้ตั้งเป้าหมายไปที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกในปี 2020 สิ่งนี้ได้ปรับปรุงจากคลังแสงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในเวทีการเงินดิจิทัล ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2020

จากแหล่งข้อมูลภายในของ DB3 International Holding Limited ระบุว่าปี 2019 เป็นปีแห่งการสะสม ทุนจำนวนมหาศาลและการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น การทำงานอย่างหนักได้รับผล ตอบแทนและพวกเขาได้รับการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มการเงินระหว่างประเทศที่หลากหลาย รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จากการที่ ได้รับการยกย่อง DB3 จึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของตนที่จะ เข้าสู่ปี 2020

DB3 International Holding Limited เป็นองค์กรในสหราชอาณาจักรที่มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านปอนด์ โดยมี ภาครัฐกิจหลักได้แก่ cryptocurrency, blockchain และการธนาคาร โบอนุญาตการธนาคาร ของบริษัทจดทะเบียน ในสาธารณรัฐโดมินิกันโดยมีการดำเนินงานในฐานะธนาคารเอกชนนอกชายฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่จัดทำให้กับสถาบันหรือ บุคคลที่มีรายได้สูง โดยให้บริการการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ ดิจิทัลทั่วโลก

ณ สิ้นปี 2019 ไฮสตาร์ของสื่อทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งได้แก่ Daily Herald, USA Today Finance, Pittsburgh Post-Gazette และ Fox News ได้ตีพิมพ์รายงานที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับ DB3 Digital Bank นอกจากนี้ ฟอรัมทางการเงินและเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน ยังแสดง

ความสนใจเป็นอย่างมากใน DB3 และให้ความคาดหวังในสิ่งที่ดีมากเกี่ยวกับการ พัฒนาของบริษัท ท่ามกลาง รายงานที่เป็นที่น่าพอใจทั้งหมด ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดดูเหมือน จะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจากการ กำหนดตำแหน่งใหม่ของ DB3 ในปี 2020

เหตุผลที่ DB3 ได้รับความสนใจอย่างมากและมีความคิดเห็นเชิงบวกจากสื่อทางการเงินทั้งหมด คือข้อเท็จจริงใน ประสิทธิภาพการลงวันที่แตกต่างและได้นำเสนอ “บริการการธนาคารทั่วไป” ไปยังสินทรัพย์ ดิจิทัล นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง DB3 มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วย “บริการการธนาคารทั่วไป” สำหรับสกุลเงิน ดิจิทัลของพวกเขา สกุลเงินดิจิทัล ของลูกค้าสามารถ “ฝาก” เป็นเงินฝากและพร้อมใช้งานสำหรับบริการ การดำเนินการ crypto หลากหลายที่ DB3 จัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ DB3 ยังปรับใช้กลยุทธ์การลงทุน ที่สมดุล และนำแนวคิดนี้ไปใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ลูกค้าสามารถดูบันทึกธุรกรรมการลงทุน DB3 ทั้งหมดโดยใช้ระบบ MT4 ออนไลน์ได้ตลอดเวลา ระบบการซื้อขายของ DB3 ยังรวมเอาเทคโนโลยี blockchain เข้าด้วยกันทำให้การทำธุรกรรมแต่ละรายการมีความยุติธรรม โปร่งใสและไม่สามารถ แทรกแซงได้

จากวิธีการที่เป็นนวัตกรรมของ DB3 ทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากทั่วโลกและในปัจจุบันได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งใน ธนาคารดิจิทัลชั้นนำในตลาดการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยผลการดำเนินงานของตลาด ที่คาดการณ์ไว้สำหรับ อุตสาหกรรมในปี 2020 ผู้บริหารของ DB3 ระบุว่า DB3 จะดำเนินการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ และจะตอบสนองไม่ เพียงความต้องการของลูกค้าในการจัดการ สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล แต่ยังดำเนินการเพื่อแสวงหาความเป็น ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ด้านดิจิทัล

อีกด้วย ในยุคใหม่ของการเงินดิจิทัล DB3 หวังว่าจะเป็นมาตรฐานที่จะได้รับการเจริญรอยตาม!